



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 161/2553

11 มกราคม 2553

พิธีมอบรางวัลและปิดการประกวดโคนม ประจำปี 2553

นายกมล จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ ณ บริเวณลานประกวดโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่องอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยที่ในการประกวดโคนมในปี นี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์โคนมในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านผลผลิตน้ำนมของแม่โคนมที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผลผลิตน้ำนมของโคนมได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้รับยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งนี้ การจัดการประกวดโคนมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนม และการผลิตน้ำนมให้ได้ มาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งทำให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์โคนมในการเพิ่มมูลค่าให้แก่พันธุกรรมโคนมของไทย อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาในที่สุด

อนึ่ง การจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2553 อ.ส.ค. วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์โคนมในประเทศ แสดงศักยภาพด้านผลผลิตน้ำนมของแม่โคนมที่เกิดในประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่โคนมพันธุกรรมดีและลักษณะของโคนมที่ดีที่เกิดในประเทศไทย การประกวดโคนมครั้งนี้มีโคนมส่งเข้าประกวด 259 ตัว แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 โคนมอายุตั้งแต่ 13 เดือน แต่ไม่เกิน 16 เดือน มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 62 ตัวประเภทที่ 2 โคนมอายุมากกว่า 16 เดือน แต่ไม่เกิน 20 เดือน มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 49 ตัว ประเภทที่ 3 โคนมอายุมากกว่า 20 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 28 ตัว ประเภทที่ 4 โคนมไม่จำกัดอายุด้านรูปร่าง มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 66 ตัว ประเภทที่ 5 โคนมมากท้องแรกอายุไม่เกิน 28 เดือน มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 17 ตัว และประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต) มีโคนมส่งเข้าประกวด จำนวน 37 ตัว